

เอสเอ็มทีปริ้นเซสจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง



เอสเอ็มทีปริ้นเซสจัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง
เผยเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมแจกฟรีสบู่และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เอสเอ็มทีปริ้นเซสรุกกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จัดโครงการพิเศษช่วยเหลือผู้บริโภคระสบปัญหาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง
แจกฟรีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสบู่ควินนส์ เผยส่วนผสมผสมมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันและบรรเทาโรคผิวหนัง เปิด
รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 100 คนเท่านั้น

นางสาวมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและ
ผลิตภัณฑ์ความงาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับบริษัทคือ “สบู่ควินนส์” ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดูแล
ผิว รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสิวฝ้า รอยคล้ำ รวมทั้งช่วยบรรเทาเกี่ยวกับ
โรคผิวหนังโดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงินที่ได้มีการทดลองกับลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่สามารถช่วยทำให้อาการดีขึ้น
เนื่องจากช่วยลดและบรรเทาอาการอักเสบของผื่นสะเก็ดเงินไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของผิวหนัง ทั้งยังช่วยให้ขจัดสะเก็ดเงินได้รวดเร็วขึ้น บริษัทฯ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ช่วยผู้ที่เป็นโรค
ผิวหนังได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริษัทฯจึงมีนโยบายจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จะทำโครงการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาโรคผิวหนัง “สะเก็ดเงิน” บริษัทฯจะแจกสบู่ควินนส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินฟรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องส่งรูปหรือคลิปวิดีโอ เพื่อแนะนำตัว
เองและอาการของโรคสะเก็ดเงิน ถ้าเป็นคลิปความยาวไม่เกิน 1นาที แล้วส่งมาที่เฟสบุ๊คแฟน

เพจ<https://www.facebook.com/quinnsssoap/>. ทางLINE: @quinnns.หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0

61-657-2559 บริษัทฯ จะพิจารณาและติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทำการจัดส่งสบู่
ควินนส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการป้องกันดูแลสะเก็ดเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดจำนวนผู้ที่
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว100คน หรือภายในวันที่5 ธันวาคม 2559

นางสาวมิตาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง โดยใช้

ผลิตภัณฑ์สบู่ควินนส์ เนื่องจากเป็นสบู่ที่มีส่วนผสมที่สามารถขจัดผิวหนังส่วนที่ตายออกและทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากกุหลาบป่าที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเหมาะกับการลดอาการผิวอักเสบเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสิ่ว ผดผื่นคันรวมถึงการอักเสบจากโรคสะเก็ดเงินผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559 LINE: @quinns, <https://www.facebook.com/quinnssoap/> , <http://www.quinnssoap.com/> สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณธีรพร